



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๑๓

ที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๖๕๖ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศ

เรียน ลนท./ผอ.กอง/สถาบัน/สำนัก/ศทส./สวพ.๑-๘/สชช./กตบ./กพร./สนท./กปร./กกย./กวม. และ กศก.

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนาประกาศ จำนวน ๑ ประกาศ

๑. ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประกาศให้ทราบทั่วกัน

(นายปรัชญา วงษา)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(ล้าเนา)



ประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
ของกรมวิชาการเกษตร เพิ่มเติม

ตามที่กรมวิชาการเกษตร ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร นั้น

เนื่องจาก นางสาวลักขมี เตชานุรักษ์นุกูล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยผลกระทบจากการใช้วัตถุมีพิษการเกษตร กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เป็นผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๔ และกลุ่มที่ ๕ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการตามที่ ก.พ. กำหนด

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๔ และกลุ่มที่ ๕ เพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวลักขมี เตชานุรักษ์นุกูล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยผลกระทบจากการใช้วัตถุมีพิษการเกษตร กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พ. ๒๒

(นายพงศ์ไท ไทโยธิน)  
รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร